

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 2 ก.ย. 2563 หน้า 6 เรื่อง กระทรวงพลังงาน

'สุพัฒนพงษ์' เร่งบีบศก.

กระตุ้นบริโภค-จ้างงาน ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจ

'สุพัฒนพงษ์' เร่งบีบศก.ทำปี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว หลังจากไตรมาส 2/2563 ติดลบถึง 12.2% และแนวโน้มครึ่งปีหลังจะติดลบลดลง โดยประเมินจากตัวเลขหลายด้านที่ดีขึ้น ทั้งตัวเลขทางการแพทย์ที่ไทยสามารถดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี ความหวังต่อการทดลองวัคซีน ตัวเลขด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการท่องเที่ยว ลดปัญหาด้านแรงงาน และปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยงบประมาณที่รัฐบาลเตรียมไว้

"ในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีหน่วยรัฐและเอกชนอยู่ จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวิเคราะห์และออกมาตรการบริหารเศรษฐกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งในการประชุม ศบค. วันที่ 2 กันยายน จะเห็นความคืบหน้าในการปลดล็อกเรื่องต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้ต่อไป" นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

มุ่งช่วยแรงงาน-รี้อโครงสร้างหนี้

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ในระยะแรกจะเน้นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นท่องเที่ยว ลดปัญหาแรงงาน ดึงเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้างงาน และมุ่งการปรับโครงสร้างหนี้ให้เอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องการทำธุรกิจ โดยแผนงานนั้นจะทำไปปรับไปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะจบลงเมื่อใด และวัคซีนออกมาใช้ได้จริงเมื่อไหร่ ส่วนแผนระยะกลางและยาว จะเน้นการปรับโครงสร้างประเทศตามยุทธศาสตร์ เดิมเน้นไทยมีการกำหนดเป้าหมายเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมถึง 12 อุตสาหกรรม อาจต้องทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน ซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินการในต้นปี 2564

"จากนี้รัฐมนตรีทุกคน จะลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อดูผลของมาตรการและงบประมาณที่เบิกจ่ายว่าได้ผลตามเป้าหมายแค่ไหน อย่างไร เราจะต้องเตรียมพร้อมและระมัดระวังอยู่หลายเรื่อง ตัวแปรสำคัญคือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาวัคซีน ถ้าเร็ว ก็จบเร็ว การฟื้นตัวเศรษฐกิจก็จะเร็ว เรื่องความร่วมมือทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการผ่านเรื่องต่างๆ ไปด้วยกัน อยู่ที่ว่าทุกคนอยากให้มีภาพจดจำแบบใด ผมอยากให้มีภาพเราช่วยเหลือกัน และผ่านมันไปด้วยกัน" นายสุพัฒนพงษ์กล่าว